



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้มีประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง รวม ๙ อัตรา คือ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โดยกำหนดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ชั้น ๑) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจกระดาษคำตอบและรวมคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดว่า ผู้สอบคัดเลือกต้องสอบผ่านในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๕ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกฯ

- วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมย่อยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ชั้น ๑)

๒. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ

ในการเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยการสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๑ ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกฯ มารายงานตัวเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมย่อยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ชั้น ๑)

๒.๒ การแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการสี kaki คือพับ

๒.๓ นำบัตรประจำตัวข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปในวันสอบคัดเลือก เพื่อแสดงตนหากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชนกฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบทำยประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ในการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ

จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	๐๑ - ๐๑	นางสาววัฒนาพร ผู้ทรงวุฒิ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	อบจ.สระบุรี	
๒	๐๑ - ๐๒	นางปวีณา ศรีมะโน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อบจ.สระบุรี	
๓	๐๑ - ๐๓	นางสาวสุพัตรา บ่อทองดี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อบจ.สระบุรี	
๔	๐๑ - ๐๔	นางศุภมาศ แจงเชื้อ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อบจ.สระบุรี	
๕	๐๑ - ๐๕	นางมานิด สุ่มขัน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อบจ.สระบุรี	
๖	๐๑ - ๐๖	นางสาวชฎากาญจน์ รอดสการ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อบจ.สระบุรี	
๗	๐๑ - ๐๗	นางสาวจุฑาพร แหวนเพชร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อบจ.สระบุรี	
๘	๐๑ - ๐๘	นางสาวนীরวรรณ กองจ้อย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อบจ.สระบุรี	
๙	๐๑ - ๐๙	จำสิปตรีธินซ์ แก้วทวี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อบจ.สระบุรี	
๑๐	๐๑ - ๑๐	นางสาวณัฐรา คมมณี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	อบจ.สมุทรสาคร	